

# Nỗ lực tìm việc làm cho người lao động

Năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến quá trình tìm kiếm việc làm của người lao động (NLD). Vượt lên khó khăn, thách thức, ngành lao động - thương binh và xã hội đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp (DN) triển khai nhiều giải pháp phù hợp với diễn biến dịch, qua đó tạo việc làm mới cho hàng chục nghìn lao động.



Công ty TNHH Da giấy xuất khẩu Thành Phát duy trì việc làm ổn định cho người lao động trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) là đơn vị có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLD trong tỉnh. Năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, NLD đến Trung tâm giao dịch giảm, nhất là khi tại Trung tâm có trường hợp F0 đến giao dịch khiến hoạt động tư vấn phải tạm dừng một thời gian. Tính chung

trong năm 2021, Trung tâm tổ chức giao dịch trực tiếp được 3 đợt vào các tháng 1, 3, 4, những tháng còn lại phải tư vấn qua mạng xã hội. Ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm cho biết: Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho NLD tìm việc làm, Trung tâm thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp tại Trung tâm hoặc tại các cơ sở đào tạo, tổ chức phiên

giao dịch việc làm bằng hình thức trực tuyến kết nối không chỉ trong phạm vi của tỉnh mà còn kết nối với một số tỉnh lân cận như Hải Dương, Nam Định, Hà Nam... Trung tâm cũng tổ chức hoạt động gặp gỡ các DN có nhu cầu tuyển dụng lao động; ngày hội việc làm thời vụ... phù hợp với từng đối tượng NLD như người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, sinh viên, học sinh

vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng, hoặc người có nhu cầu tìm việc làm trong thời gian ngắn.

Theo thống kê, trong năm 2021 Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tư vấn trực tiếp tại sàn giao dịch, tư vấn online và tư vấn tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về học nghề, tìm việc làm cho 16.750 lượt lao động; số lao động được giới thiệu việc làm mới 925 người; số lao động đăng ký tìm việc 800 người; tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 8.142 lao động, trong đó có quyết định hưởng trợ cấp là 8.100 lao động.

Dịch Covid-19 đã khiến nhiều DN gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh phải tạm dừng hoạt động hoặc tạm ngừng quy mô sản xuất. Điều này dẫn đến một bộ phận NLD phải ngừng việc, dừng hợp đồng lao động không hưởng lương hoặc rơi vào tình trạng thất nghiệp. Theo báo cáo của liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 năm 2021,

địa bàn tỉnh có trên 1.500 lao động bị thiếu, mất việc làm, tập trung ở các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, vận tải, du lịch, khách sạn và một số DN nhỏ và vừa trong ngành dệt may. Để tìm kiếm việc làm cho NLD trước diễn biến của dịch, trong năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát, cập nhật thông tin biến động cung - cầu lao động, nhu cầu sử dụng lao động của các nước để có phương án triển khai phù hợp. Theo số liệu tổng hợp, năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức rà soát, cập nhật thông tin biến động cung - cầu lao động trên 641.000 hộ gia đình và 1.200 DN. Thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 103 DN, cơ sở, trình UBND tỉnh chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động đối với 1.018 lao động nước ngoài của 210 lượt DN, cơ sở; cấp giấy phép lao động cho 697 lao động nước ngoài. Tiếp nhận thông báo của 6 DN đăng ký tuyển lao động của tỉnh đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; nâng số DN đăng ký tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh lên 34 DN. Nhờ đó, trong năm 2021 toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 31.700 lao động (đạt 92% kế hoạch, bằng 97% so với năm trước), trong đó làm việc tại địa phương 23.300 lao động, đi làm việc tại tỉnh ngoài 7.170 lao động và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1.230 lao động. Năm 2022, lĩnh vực lao động, việc làm ở nước

ta nói chung, ở Thái Bình nói riêng được nhận định sẽ khởi sắc song chưa hết khó khăn do diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp. Mục tiêu đề ra là tạo việc làm mới cho từ 34.500 lao động trở lên. Ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động đưa ra thông tin dự báo liên quan đến thị trường lao động, giúp người sử dụng lao động cũng như người tìm việc và các cơ sở đào tạo có kế hoạch, định hướng đào tạo, tuyển dụng, tìm việc làm phù hợp. Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với địa chỉ tuyển dụng, thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội, thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ nắm bắt về tình hình sử dụng và nhu cầu sử dụng lao động của người sử dụng lao động trên địa bàn để triển khai các phương án cụ thể. Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giữa các địa phương lần cập nhật trong việc cung ứng và tuyển dụng lao động để tạo sự kết nối, liên thông trong chuỗi cung ứng lao động giữa các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đề án đưa NLD đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các DN hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp với nhu cầu, thời gian của DN, nhất là cung ứng nguồn nhân lực tại chỗ có chất lượng.

NGUYỄN CƯỜNG

## THÀNH PHỐ Tổng dư nợ cho vay ưu đãi đạt gần 161,8 tỷ đồng



Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều nông dân thành phố đã thoát nghèo. **Trong ảnh:** Nông dân xã Vũ Chính chăm sóc hoa tết.

Ban đại diện Hội đồng quản trị (HDQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Thái Bình vừa tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH thành phố đã bám sát chỉ đạo của HDQT các cấp, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Đến hết ngày 31/12/2021, tổng doanh số cho vay đạt trên 41,9 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ đạt trên 55,7 tỷ đồng. Hơn 4.300 hộ được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 161,8 tỷ đồng, bằng 99,55% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,28% tổng dư nợ.

Dự kiến năm 2022 chỉ tiêu tín dụng trên địa bàn thành phố tăng trưởng 10,48% so với năm 2021. Để đạt mục tiêu đề ra, Ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục chú trọng công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để ưu tiên nguồn vốn giải ngân kịp thời. Triển khai thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, tiết kiệm tại điểm giao dịch các phường, xã. Sát sao đón đầu thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách mới của Chính phủ và Ngân hàng CSXH Việt Nam.

MINH NGUYỆT

## PHỤ NỮ HƯNG HÀ

# Thích ứng linh hoạt để phát triển kinh tế



Cơ sở may túi xuất khẩu của chị Hoàng Thị Bích, xã Chí Hòa vừa đẩy mạnh sản xuất và chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như hoạt động sản xuất của người dân nhưng phụ nữ huyện Hưng Hà đã khắc phục mọi khó khăn thi đua lao động sản xuất, thích ứng linh hoạt để phát triển kinh tế.

Trong sự gấp gáp của những ngày cuối năm, hàng chục công nhân cơ sở may túi xuất khẩu của chị Hoàng Thị Bích, thôn Vân Đài, xã Chí Hòa vẫn hăng say lao động sản xuất. Trong âm thanh rộn rã của những chiếc máy may và tiếng cười giòn tan của công nhân khi sắp hoàn thành đơn hàng cuối cùng để nghỉ tết, chị Bích cho biết: Năm trước, khi chưa có dịch Covid-19, thời điểm giáp tết, cơ sở của tôi xuất đi hàng nghìn sản phẩm. Năm 2021, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đơn hàng giảm đáng kể nhưng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm thị trường, liên kết các công ty lớn để có nguồn hàng tạo việc làm cho chị em. Tôi luôn động viên chị em vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa

đẩy mạnh sản xuất cho kịp tiến độ. Dự kiến năm 2021 doanh thu của cơ sở vẫn đạt hàng trăm triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Lân, thôn Vân Đài, xã Chí Hòa chia sẻ: Làm việc tại cơ sở của chị Bích chúng tôi rất yên tâm về công tác phòng, chống dịch. Cơ sở không chỉ bảo đảm việc làm ổn định với mức lương từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng mà chúng tôi còn được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động. Chúng tôi mong dịch bệnh nhanh qua đi để cơ sở ngày càng phát triển, có nhiều đơn hàng hơn, tạo việc làm và tăng thu nhập cho chúng tôi.

Hơn 2 năm qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, xưởng may khăn xuất khẩu của chị của Bùi Thị Xim, thôn Sỏi 2, xã Phúc Khánh vẫn luôn nỗ lực thực hiện song song nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất. Với kinh nghiệm lâu năm, đặc biệt là khả năng thích ứng trước tình hình mới nên xưởng của chị Xim ít bị tác động bởi dịch Covid-19. Doanh thu của xưởng luôn ổn định, tiếp tục tạo việc làm thường xuyên cho 100 lao động với

thu nhập 2,5 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Tại xã Hòa Bình, trong những ngày địa phương căng mình chống dịch, chị em phụ nữ trong xã luôn đoàn kết, tích cực tham gia các đội phân ứng nhanh của thôn để cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con trong khu vực phong tỏa. Tuy vất vả nhưng chị em đều rất nhiệt tình và trách nhiệm. Khi trở lại trạng thái bình thường mới, chị em lại bắt tay ngay vào việc chăm sóc cây màu vụ đông, chuẩn bị giống, vật tư, phân bón cho sản xuất vụ xuân và đi làm lại tại các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Lợi, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Vì đã trải qua những ngày gồng mình chống dịch nên chị em luôn ý thức chấp hành nghiêm khuyến cáo "5K", hăng say lao động sản xuất, khôi phục và ổn định kinh tế.

Thích ứng linh hoạt để phát triển kinh tế, đến nay, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với

dư nợ trên 339 tỷ đồng giúp hội viên vay phát triển sản xuất. Đồng thời, duy trì 305 tổ tiết kiệm tự nguyện với 14.381 chị tham gia với số tiền trên 4 tỷ đồng để hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế; duy trì câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh của huyện với 40 thành viên.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà đã quyền góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn hàng nghìn khẩu trang, hàng trăm bộ quần áo bảo hộ, vật dụng hội viên làm kính chắn gió bắt trao tặng cho các đơn vị và lực lượng phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra còn quyền góp, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhiều

nhu yếu phẩm khác tặng khu cách ly tại các xã, thị trấn. Chị Đinh Thị The, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết: Thời gian qua, các cấp hội đã triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ, các cấp hội đã tiến hành phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; chú trọng tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau về vốn, ngày công, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện luôn xác định tinh thần chủ động vượt khó, đoàn kết, hỗ trợ nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19, từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển kinh tế.

THANH THỦY

Những ngày cuối năm, tại cánh đồng thôn Kim Châu 2, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch rau vụ đông ưa lạnh. Tuy là vụ rau rất vất vả nhưng ai cũng vui vì được mùa, được giá. Chị Nguyễn Thị Bích, thôn Kim Châu 2 cho biết: Vụ đông này gia đình tôi trồng 2 mẫu (tăng 1,1 mẫu so với năm trước), trong đó bí 1 mẫu, còn lại là su hào, bắp cải, súp lơ, khoai tây. Trồng sớm, thu hoạch sớm, bán được giá, vì vậy năm nay gia đình tôi thu từ cây vụ đông trên 60 triệu đồng, tăng gần 20 triệu đồng so với năm trước. Hiệu quả từ trồng cây vụ đông cao gấp 3 lần cây lúa, do vậy năm nào gia đình tôi cũng mượn ruộng để trồng cây vụ đông.

Đầu vụ mưa nhiều ảnh hưởng đến sản xuất nhưng với quyết tâm cao, nông dân xã An Châu đã khắc phục khó khăn, chăm sóc rau màu theo đúng hướng dẫn của HTX DVNN, do đó cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Chị Nguyễn Thị Duẩn, thôn Kim Châu 2 cho biết: Năm nay, việc trồng rau vụ đông, đặc biệt là rau vụ đông ưa lạnh gặp mưa, cây héo phải dặm lại 2 - 3 lần, tôi bón siêu lân để cây phục hồi, khi cây hồi xanh mới tập trung chăm sóc, cây nào chết thì trồng lại. Việc đầu tư giống, phân bón tăng so với mọi năm song năm nay bán được giá, gia đình tôi vẫn thu trên 30 triệu đồng.

Không chỉ có rau màu mà bí, dưa chuột cũng đạt năng suất cao, đem lại nguồn thu lớn cho nông dân An Châu. Ông Bùi Đức Thần, thôn An Nạp phấn khởi cho biết: Hàng chục năm nay, gia đình tôi chưa bỏ vụ đông nào. Năm nay gia đình tôi trồng 1,2 mẫu bí, dưa chuột, su hào, bắp cải, tăng 3 sào so với năm trước. Đây là những cây trồng không ưa nước, vì vậy tôi làm luống cao, rãnh thoát nước rộng, khi trồng cho phân gà trộn bùn ao ủ hoai mục. Sau mưa to không bón thúc ngay mà phun kích rễ trước. Với cách làm riêng đó, cây trồng phát triển nhanh, sai quả, quả và

## AN CHÂU

# Vụ đông thắng lợi

Vụ đông năm nay, xã An Châu (Đông Hưng) gieo trồng gần 180ha rau màu các loại. Tuy phải gieo trồng lại nhiều lần do mưa kéo dài nhưng với kinh nghiệm hàng chục năm gieo trồng bà con vẫn giành thắng lợi vụ đông.

củ to, bóng đẹp, thu hoạch sớm, bán được giá, trừ chi phí còn lãi 30 triệu đồng.

Đầu vụ đông do mưa bão đã khiến một số diện tích rau bị chết nhưng được tỉnh hỗ trợ kịp thời giống khoai tây và rau màu ưa lạnh các loại, nông dân xã An Châu phấn khởi tiếp nhận và trồng bù. Hiện khoai tây đang cho thu hoạch với giá bán 10.000 - 13.000 đồng/kg, mỗi sào thu 5 - 6 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Loan, thôn An Nạp cho biết: Mọi năm tôi chỉ trồng bí, năm nay là năm đầu tiên tôi trồng khoai tây. Thời tiết lạnh nhiều nên khoai tây sinh trưởng, phát triển tốt, cho củ to và đẹp, năng suất cao. Tôi thu từ bí và khoai tây trên 60 triệu đồng. Vụ đông tôi tối vẫn trồng và mở rộng diện tích khoai tây ưa lạnh.

Bà Phạm Thị Nụ, thôn An Nạp cho biết: Từ đầu vụ đến nay tôi đã thu mua trên 10 tấn bí cho bà con trong xã để cung cấp cho tiểu thương các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh. Chất lượng bí do nông dân An Châu trồng cao, người tiêu dùng rất thích, tôi bán cũng dễ hơn.

Ông Đào Ngọc Thuận, Giám đốc HTX DVNN xã An Châu cho biết: Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời giống khoai tây và rau của tỉnh, của huyện, nông dân trong xã không chỉ trồng bù được diện tích cây vụ đông bị chết do mưa ngập mà còn tăng diện tích so với mục tiêu ban đầu. Cả 3 thôn đang là hướng đi tích cực trong chuyển đổi cây trồng, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị trên cùng diện tích đất canh tác, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Do vậy nông dân ở đây rất tích cực trồng, mở rộng diện tích cây vụ đông, nhất là khi được hỗ trợ giống. Để xây dựng vùng rau an toàn, HTX DVNN xã bên cạnh việc cung ứng giống, phân bón chất lượng, tưới, tiêu kịp thời còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh chăm sóc rau.

Vụ đông là vụ sản xuất có thời gian ngắn, để trồng, để chăm sóc, việc đẩy mạnh và mở rộng diện tích cây vụ đông ở xã An Châu đang là hướng đi tích cực trong chuyển đổi cây trồng, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị trên cùng diện tích đất canh tác, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

THU HIỀN



Nông dân xã An Châu chăm sóc rau vụ đông.